

กิตติกรรมประกาศ

การสรรเสริญทั้งหมดเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ﷻ ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก การประสพพรและความสันติจึงมีแด่ผู้ประเสริฐสุดแห่งบรรดาเราะสุล ﷺ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงสำเร็จลุล่วงได้ด้วยการอนุมัติและความเมตตาจากอัลลอฮ์ ﷻ และผู้ที่ให้ความกรุณาดูแลช่วยเหลืออย่างดียิ่ง อันได้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ชาฟีอี อาดำ ซึ่งได้สละเวลาอันมีค่าในการอ่าน ตรวจสอบ และให้คำแนะนำอย่างดียิ่งแก่ผู้วิจัย

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. अबดุลเลาะ การ์รีนา ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการอ่านวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ และให้คำแนะนำตลอดมาตั้งแต่ต้น และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ พิเชษฐ์ กาลามเกษตร ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยอิสลามศึกษาที่ได้ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก ในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี ผู้วิจัยจักขอขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพ

ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต รองศาสตราจารย์ ดร. अबดุลเลาะ การ์รีนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. अबดุลรอฮิม สือแต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. अबดุลการ์ริม สาแมง ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบ ได้สละเวลาอันมีค่าในการอ่าน ตรวจสอบ และให้คำแนะนำอย่างดียิ่ง ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณบรรดาอูस्ताซ บาบอ โต๊ะครู และคณาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้ประสิทธิ์ประสาทองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงประสบการณ์อันมากมายซึ่งถือเป็นวิทยาทานอันทรงค่า ผู้วิจัยถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาควรได้รับทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตลอดไป

สำหรับคุณค่าและความดีที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอให้เอกองค์อัลลอฮ์ ﷻ มอบแด่ผู้เป็นบิดาและผู้เป็นมารดาที่ล่วงลับ และบุคคลสำคัญที่ผู้วิจัยลืมไม่ได้ก็คือนางทิพย์ลาวัลย์ เหล็มกุล ภรรยาผู้เป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน รวมทั้งลูกชายและลูกสาวสุดที่รักเด็กชายวาริช เหล็มกุล เด็กหญิงอารีฟา เหล็มกุลและเด็กหญิงนัจญวา เหล็มกุล รวมถึงพี่สาวนางฟาตีเมาะฮ์ อมวัง ที่คอยให้ความช่วยเหลือทุนทรัพย์ และทีมงานบริษัทอัลอาดา มี สตุล ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมที่มีได้กล่าวนามมา ณ ที่นี้ทุกท่าน

สุดท้ายผู้วิจัยขอน้อมถวายมวลการสรรเสริญแด่พระองค์อัลลอฮ์ ﷻ ผู้ทรงประทาน พลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญา ทำให้วิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทุกคุณค่าและประโยชน์ทางวิชาการที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอให้เอกองค์อัลลอฮ์ ﷻ ทรงประทานผลตอบแทนที่ดียิ่งแก่ผู้วิจัยและบุคคลเหล่านี้ด้วยเทอญ (ﷻ)

นุฮ้าหมัด เหล็มกุล